



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อดำเนินการเลือกสรร  
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร  
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเลือกสรรพนักงาน  
ราชการทั่วไป จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖  
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรร  
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ๓ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
ลำดับที่ ๑๗ ถึงลำดับที่ ๒๖ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามหนังสือ  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๐๑/๗๐๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ มาสมัคร  
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๖๗๑๐๑	๒๖	นางสาวณัฐนิชา นอบไทย
๖๗๑๐๒	๒๐	นางสาวเสาวลักษณ์ ชูสุวรรณ
๖๗๑๐๓	๒๔	นางสาวเกวลิน โอเจริญ
๖๗๑๐๔	๑๘	นางสาววิภาดา จวนประจักษ์
๖๗๑๐๕	๒๑	นางสาวอารีญา เกตสระไชย
๖๗๑๐๖	๑๙	นางสาวกุลธิดา พงศ์พัฒนาพาณิชย์
๖๗๑๐๗	๒๒	นางสาวสิริรัตน์ กรรณแก้ว
๖๗๑๐๘	๒๓	นางสาวพิมลพรรณ อุปการัตน์

กำหนดวิธีการในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิเชษฐ์ วันทอง)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการแทน

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยการสัมภาษณ์

๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ

สัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

- รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจุไร ลีลากาศ ชั้น ๖ สำนักงาน ก.ค.ศ.

อาคารรัชมิ่งคลาสิก เกษตรวงศศึกษาธิการ

- สัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุรัฐ ศิลปอนันต์ ชั้น ๗ สำนักงาน ก.ค.ศ.

อาคารรัชมิ่งคลาสิก เกษตรวงศศึกษาธิการ

๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสัมภาษณ์

๔. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. <http://www.otepec.go.th> หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”

ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังกล่าว